

'NCL' งบครึ่งหลังร้อนแรง เร่งอัปเดตผลงานเทิร์นอะราวด์

ทับทิม - “กิตติ พัทธวารสกุล” บอสใหญ่ NCL ส่งสัญญาณผลงานครึ่งปีหลังร้อนแรง มองขนส่งในประเทศฟื้น เร่งดันงบเทิร์นอะราวด์ ระบบเดี่ยวยังเป็นบวก เชื่อบริษัทในเครือมีกำไรปีหมดรายได้ทั้งปี 2560 โต 10-30% ยันแผนขยายปีกขนส่งรุกอินโดนีเซีย จีน ฮองกง

นายกิตติ พัทธวารสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ NCL เปิดเผยว่า คาดแนวโน้มผลประกอบการครึ่งปีหลังปี 2560 จะเติบโตดีกว่าครึ่งปีแรก เนื่องจากภาพรวมการขนส่งในประเทศเริ่มฟื้นตัว โดยจะเห็นได้ชัดเจนช่วงไตรมาส 3 และ 4 อีกทั้งบริษัทได้ดำเนินการปรับโครงสร้างการดำเนินงานธุรกิจ และคาดบริษัทในเครือจะกลับมามีกำไรได้ในช่วงครึ่งปีหลังปี 2560 เป็นต้นไป → **อ่านต่อหน้า 31**



(ต่อจากหน้า 32)

● โภชรายได้บริษัทในเครือ

โดยทั้งกลุ่มเป็นผู้ให้บริการด้านจัดการขนส่งแก่ลูกค้าทั้งทางบก ทางทะเล และทางอากาศ ซึ่งครอบคลุมทั้งการจัดการสินค้าแบบเต็มตู้คอนเทนเนอร์ (FCL) และไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ (LCL) การขนส่งจากแบบประตูสู่ประตู (Door



กิตติ พัทธวารสกุล

to Door) การดำเนินการด้านพิธีการศุลกากร (Customer's Broker) การให้บริการจัดหาตู้ขนส่งสินค้า (SOC) ให้บริการเช่าตู้คอนเทนเนอร์ และการขนส่งสินค้าในประเทศด้วยรถบรรทุกหัวลาก โดยดำเนินการผ่านบริษัทรวมทั้ง 5 บริษัท ได้แก่ NCL Logistic โดย NCL ถือหุ้น 100%, บริษัท เลเจนด์ ชิปปิง (ไทยแลนด์) จำกัด NCL ถือหุ้น 60%, LEGACY ASIA CAPITAL โดย NCL ถือหุ้น 70%, บริษัท เอสเอส เค อินเตอร์ โลจิสติกส์ จำกัด NCL ถือหุ้น 43.84% และบริษัทร่วมทุน บริษัท เกซ วอเตอร์ เมด จำกัด NCL ถือหุ้น 44.44% ผู้ประกอบธุรกิจผลิตน้ำตาลและจำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

“บริษัทในเครือเราเริ่มปรับตัวดีขึ้นเรื่อยๆ ลึนปีนี้คาดแนวโน้มผลประกอบการจะกลับมาเทิร์นอะราวด์ชัดเจนคงจะช่วงสิ้นปี 2560 แต่ถ้าดูงบเดี่ยวของ NCL ตัวแม่เรายังมีกำไร แต่เราวมงบตัวเลขกำไร ยังติดลบอยู่เพราะบริษัทในเครือที่ยังขาดทุน แต่ดูแนวโน้มอย่าง เอสเอสเค ปีนี้น่าจะไม่ขาดทุนแล้ว” นายกิตติกล่าว

● เชื่อรายได้ปีนี้เข้าเป้า

ขณะที่ภาพรวมทั้งปี 2560 บริษัทมั่นใจรายได้

ทินฮุัน

Thun Hoon
Circulation: 100,000
Ad Rate: 750

Section: First Section/ข่าว mai

วันที่: อังคาร 11 กรกฎาคม 2560

ปีที่: 14

ฉบับที่: 3295

หน้า: 32(บน), 31

Col.Inch: 54.81

Ad Value: 41,107.50

PRValue (x3): 123,322.50

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: 'NCL' งบครึ่งหลังร้อนแรง เร่งอัปเดตผลงานไตรมาสแรก

จะเติบโตไม่ต่ำกว่า 10-30% ส่วนระยะยาว 3 ปีข้าง
หน้า (60-62) บริษัทประเมินทิศทางผลประกอบการ
มีโอกาสเติบโตแต่ละที่ระดับ 3,000 ล้านบาท หาก
บริษัทร่วมทุน หรือบริษัทย่อยที่ NCL เข้าไปลงทุน
ด้วยนั้นมีผลประกอบการที่ดีอย่างต่อเนื่อง หนึ่งปี
2559 บริษัทมีรายได้ 1,011.23 ล้านบาทส่วน 3
เดือนแรกบริษัทมีรายได้แล้ว 217.46 ล้านบาท

อีกทั้งบริษัทคาดว่าจะรับรู้รายได้จากการร่วม
ทุนจัดตั้ง บริษัท LEGACY ASIA CAPITAL
Co.,Ltd. (ประเทศสิงคโปร์) โดยบริษัทถือหุ้น 70%
ทำธุรกิจให้เช่าซื้อตู้คอนเทนเนอร์ เพื่อเป็นการขยาย
ฐานธุรกิจไปยังต่างประเทศ ซึ่งทำให้ปีนี้ในช่วงเก็บ
เกี่ยวผลประโยชน์จากการลงทุนดังกล่าว

นายกิตติ กล่าวก่อนหน้านี้ว่า บริษัทมีแผน
จะขยายธุรกิจการขนส่งไปยังประเทศอินโดนีเซีย จีน
และฮ่องกง เนื่องจากเป็นประเทศที่มีการค้าและความ
ต้องการด้านขนส่งปรับตัวเพิ่มขึ้นสูงในทุกๆ ปี แต่ใน
การขยายการลงทุนต่างประเทศอาจใช้เวลาพอสมควร
เพราะทุกประเทศยังมีข้อกำหนด หรือกฎหมายที่จะให้
นักลงทุนต่างประเทศเข้าไปลงทุนในประเทศนั้น

● ยกเลิกลงทุนกัมพูชา

ล่าสุดบริษัทได้ยกเลิกการจัดตั้งบริษัทย่อย
ในกัมพูชา เพื่อทำธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้า โดย
หัวลากและหางลาก หลังเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจ
ที่ชะลอตัวในประเทศดังกล่าว ขณะที่เดิมนำร่วม
ลงทุนตั้งบริษัทย่อยในสิงคโปร์ทำธุรกิจให้เช่าซื้อตู้
คอนเทนเนอร์ตามแผน

ทั้งนี้ในช่วงที่ผ่านมาบริษัทได้มีการขยายธุรกิจ
ในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนหลักที่
ช่วยผลักดันผลการดำเนินงานบริษัทให้มีการเติบโต
มากขึ้น และจากการที่บริษัทเป็นผู้ให้บริการด้าน
โลจิสติกส์ครอบคลุมทุกบริการขนส่ง ส่งผลให้ได้
รับความสนใจจากลูกค้ารายใหม่เข้ามาอย่างต่อเนื่อง
ประกอบกับการรักษาฐานลูกค้าเดิมได้ ส่งผลให้

สัดส่วนรายได้จากต่างประเทศปัจจุบันอยู่ที่กว่า 80%
ของรายได้รวม ในส่วนที่เหลือราว 20% เป็นรายได้
ภายในประเทศ 